

Kính gửi Quý Cư dân,

Thư này xin thông báo với quý vị rằng Nhóm Tìm kiếm Người Tiếp xúc với bệnh nhân COVID tại DC đã tới nói chuyện với quý vị vào hôm nay.

Nhóm Tìm kiếm Người Tiếp xúc với bệnh nhân COVID tại DC nỗ lực góp phần ngăn chặn sự lây lan của coronavirus (COVID-19) trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi làm việc cho Sở Y tế District of Columbia (DC Health) và chúng tôi sẵn sàng phục vụ các cư dân xét nghiệm dương tính với COVID-19 và những người tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính. Chúng tôi đặt các câu hỏi qua điện thoại, và đôi khi là trực tiếp, để tìm hiểu những thông tin quan trọng về quý vị, quý vị cảm thấy thế nào, các hoạt động của quý vị và hộ gia đình của quý vị để chúng tôi có thể đảm bảo là quý vị và những người tiếp xúc với quý vị được khỏe mạnh và cách ly an toàn ở nhà. Chúng tôi cũng có thể kết nối quý vị với các dịch vụ để cách ly an toàn nếu cần, chẳng hạn như nhà ở, giao thực phẩm và các vật dụng khác. Mục đích của chuyến thăm của chúng tôi là để cố gắng liên hệ trực tiếp với quý vị vì chúng tôi không gọi điện được cho quý vị.

Rất tiếc là chúng tôi đã không gặp được quý vị. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-855-363-0333 và chọn phím 1, Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 8 a.m. đến 8 p.m. để chúng tôi có thể nói chuyện với quý vị. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nếu quý vị đã được chẩn đoán mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với một người được chẩn đoán mắc COVID-19, **quý vị nên ở nhà** để tự cách ly với người khác và ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Thông tin thêm dành cho “Những người đã Xét nghiệm Dương tính với COVID-19” hoặc “Người Tiếp xúc với Người được xác nhận mắc COVID-19” có tại [coronavirus.dc.gov/phasetwo](https://coronavirus.dc.gov/phasetwo).

Thông tin về COVID-19 và công tác phòng chống dịch của DC có tại [coronavirus.dc.gov](https://coronavirus.dc.gov). Để biết thêm thông tin về Nhóm Tìm kiếm Người Tiếp xúc với bệnh nhân COVID tại DC, hãy truy cập [coronavirus.dc.gov/dccontacttraceforce](https://coronavirus.dc.gov/dccontacttraceforce).

Trân trọng,

Nhóm Tìm kiếm Người Tiếp xúc với bệnh nhân COVID tại DC



Thư này cũng sẵn có bằng các ngôn ngữ Amharic (አማርኛ), Chinese (中文), French (Français), Korean (한국어), Spanish (Español), và Tiếng Việt.

Vui lòng truy cập [coronavirus.dc.gov/dccontacttraceforce](https://coronavirus.dc.gov/dccontacttraceforce) để tải về một bản dịch.